
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ครั้งที่ 4/2567 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.30 น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

…………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุนวิชาการ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2566 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. และพิธี
มอบรางวัล “จันทร์เดือนเพ็ญ” ให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และมอบ
รางวัล “จันทร์พราวแสง” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับการต่อสัญญาใน
ระยะที่สี่  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นผู้มอบรางวัล 

2. วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยจัดประชุม
สภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ  มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอการด าเนินงานตามพันธกิจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และปัญหา  ณ ห้อง
ประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท่านใด
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ให้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ได้ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย รับทราบสาระส าคัญของการประชุมโดยตรง  จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online ทุกครั้ง 

3. หารือเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนเมษายน 
หากไม่มีมาตรการคาดว่าค่าไฟฟ้าอาจจะสูงถึง 3 ล้านบาทต่อเดือน แม้จะไม่มีการเรียนการสอนในช่วง
เดือนเมษายน แต่อาจารย์ยังคงมาปฏิบัติงานเช่นเดิม จึงหารือที่ประชุมเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีข้อสรุปดังนี้ 

- มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ 
และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน หารือร่วมกันเพ่ือก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักษ์พลังงาน                

- มอบหัวหน้าหน่วยงานช่วยก ากับดูและบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งสารวัตรพลังงาน เพ่ือสอดส่องหน่วยงานในการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน ให้เน้นย้ าให้หน่วยงานสร้างความ
ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนมกราคม 2567 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปเรื่องรอ้งเรียน ประจ าเดือนมกราคม 2567 
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4.2 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายและผู้ปฏิบั ติงานด้านกฎหมาย ประจ า
มหาวิทยาลัยและสถาบัน เรื่องกฎหมายการปกครองที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที่ รัฐ
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และแนวค าพิพากษาศาลปกครอง 

มติที่ประชุม -ถอนระเบียบวาระนี ้เพ่ือใหผู้้เข้ารว่มประชุมมาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเตมิ- 
 

4.3 สรุปผลการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

มติที่ประชุม รับทราบสรปุผลการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทนุระหว่างรัฐ
และเอกชน 

 

4.4 สรุปผลการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรในการผลิตและพัฒนาก าลังคนโดยใช้ 
Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ 

 มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนการจัดท าหลักสูตรในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
5.1 ร่าง ก าหนดจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2567  

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ ร่าง ก าหนดจัดกิจกรรมนกัศึกษา ปีการศกึษา 2567 
 2. มอบกองพัฒนานักศึกษาแจ้งเวียนก าหนดการจัดกิจกรรมให้คณะ และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาคเรียนที่ 1/2566) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยหลักการในการจัดสรรงบประมาณส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขา
วิชาชีพครู โดยมอบคณะศึกษาศาสตร์ จัดท าประมาณการรายรับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 2 ภาคการศึกษา เสนอกองนโยบายและแผน
ตรวจสอบ และน าแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
1. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการติดตั้งแผงพลังงานโซล่าเซล

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการติดตั้งโซล่าเซลได้เกิน 1 เมกกะวัตต์ แต่ตามกฎหมายก าหนดไว้ว่าหาก
ติดตั้งเกิน 1 เมกกะวัตต์ ถือว่าเป็นผู้ผลิตพลังงาน ซึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA ต้องท าประชา
พิจารณ์ และจัดท ารายงาน ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ด าเนินการในระดับนัน้ ปัจจุบันมี 2 
หน่วยงาน ที่ยื่นข้อเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซล ได้แก่ 

1) บริษัท ฮาตาริ จ ากัด เสนอ 990 กิโลวัตต์  
2) การไฟฟ้านครหลวง เสนอ 900 กว่ากิโลวัตตเ์ช่นกัน 
การติดตั้งแผงโซล่าเซล 900 กิโลวัตต์ จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ

เกือบ 3 ล้านบาทต่อปี ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 ล้านบาท หลังจาก
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ติดตั้งแต่พลังงานโซล่าเซลแล้ว  ค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 900,000 บาท  โดยการไฟฟ้านครหลวง จะมีใบ
แจ้งค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมายังมหาวิทยาลัย 2 ใบ ได้แก่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจากการใช้พลังงานไฟฟ้าปกติ
1 ใบ  อาจจะเหลือประมาณ 800,000 บาทต่อเดือน  และใบแจ้งค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานจากโซล่า
เซล 1 ใบ  ประมาณ 100,000 บาท รวม  900,000 บาท  เท่ากับมหาวิทยาลัยสามารถประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 100,000 บาท  เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ลงทุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซล
และมิเตอร์ไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลดเพื่อหักค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานโซล่าเซลตามสัดส่วนที่
สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าโซล่าเซลได้  หากมหาวิทยาลัยลงทุนติดตั้งโซล่าเซลขนาด 900 กิโลวัตต์  ต้อง
ลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท

  ทั้งนี้  2  บริษัทได้เสนอการติดตั้งโซล่าเซลมายังมหาวิทยาลัย  มีอายุสัญญา 20 ปี
พร้อมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุสัญญา  โดยสถานท่ีตั้งแผงโซล่าเซล คือ  บนหลังคาสนามกีฬาในรม่
หลังคาอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลังคาอาคาร 15 ชั้น  โดยมีผลประโยชน์
ร่วมกัน คือ  บริษัทได้ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซล  มหาวิทยาลัยได้ส่วนลดจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
โซล่าเซล  ซึ่งจะได้น าเสนอขอมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านภูมิทัศน์ พิจารณาเพื่อ
มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการต่อไป
  โดยที่ประชุม มีข้อเสนอว่าขณะนี้มีบางประเทศที่ได้ด าเนินการพัฒนาและผลิตเครื่อง
ผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลที่มีราคาถูกกว่าปัจจุบัน มีรูปแบบที่เล็กลง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เนื่องจากเป็นการ
ลงทุนมีราคาสูงอาจต้องรอความชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการติดตั้งต่อไป
  2.  ร  อ  ง  อ  ธิการ  บดีฝ่าย  นโย  บาย  แ  ละแ  ผ  น  ข  อ  เ  ชิ  ญชวนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ร่วมงานเทศกาล  “ฟ้ืนคืนภูมิบ้านมโนรมย์”  ในวันท่ี 2-3 มีนาคม 2567  ณ ลานเรือ
ส าเภาทอง  ต าบลคุ้มส าเภา  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  -  วันที่  2  มีนาคม  2567  พิธีเปิดงาน  เวลา 15.00 น.  โดยนายอนุชา
นาคาศัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด
  -  วันที่ 3 มีนาคม 2567  กิจกรรมเรื่องเล่าอั้งยี่, ของดีของเด่น, การฟ้ืนคืนการ
แสดงพ้ืนบ้าน  และอื่น ๆ
  ประธาน มอบรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ส ารวจผู้บริหารที่ประสงค์เข้า
ร่วมกิจกรรม  พร้อมจัดรถตู้ และที่พัก ส าหรับผู้บริหารท่ีเดินทางไปรว่  มกิจกรรมในครั้งนี้  โดยใช้งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย

3. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ครั้งที่ 5/2567  วันอังคารที่
12 มีนาคม  2567  เวลา 09.30 น.  (ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์)

มติที่ประชุม  รับทราบ

  (นายบุญเกียรติ  ชีระภากร)
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ชวินทร์ หลานดินทองดี
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